



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กรณีเกษียณอายุราชการ)
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กรณีเกษียณอายุราชการ) มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ได้สรุปผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๖ ของประกาศ ก.จ.จ.อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ผลคะแนนการคัดเลือก			หมายเหตุ (คิดเป็นร้อยละ)
			สมรรถนะหลักทางการบริหาร (๑๕๐คะแนน)	คุณสมบัติ (๕๐ คะแนน)	รวมคะแนน (๒๐๐คะแนน)	
๑	๐๑	นายกิตติธร จันสอน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓	๑๑๙.๗๑	๔๕.๖๐	๑๖๕.๓๑	๘๒.๖๖

อนึ่ง ในการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นๆครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนในตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้องตามประกาศคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะพิจารณายกเลิกการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่นๆ หรือพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไปแล้ว

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จะแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.อุบลราชธานี) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอภัย สบายใจ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จ.อุบลราชธานี

ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการประเภทอื่น
มาแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งสายงาน
บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี